

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NNPTNT
V/v tăng cường phòng, chống đói rét
và dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Lục Nam, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 198/SNN-CNTY ngày 19/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Để chủ động phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 1/CD-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động tập trung phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài; Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08/12/2022 của Cục Chăn nuôi về Hướng dẫn phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tổ dân phố, thôn, bản, thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch bệnh động vật; kê khai chăn nuôi quý I/2024 theo quy định của Luật Chăn nuôi, thống kê nắm rõ tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có của địa phương, danh sách các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi theo từng quy mô (nhỏ, vừa, lớn) trên địa bàn làm cơ sở cho việc hỗ trợ thiệt hại khi có vật nuôi chết do dịch bệnh, đói rét.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho người chăn nuôi như:

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tránh chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Xử lý kịp thời, dứt điểm khi dịch mới xuất hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu không báo cáo để dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại và bức xúc trong nhân dân và cộng đồng;

+ Củng cố chuồng trại chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và phòng chống đói rét. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư (bạt che chắn, thiết bị sưởi, than, củi, trấu...) để sưởi ấm cho vật nuôi khi rét đậm, rét hại xảy ra,

đặc biệt đối với gia súc, gia cầm non. Trong quá trình sưởi ấm cần đảm bảo an toàn cháy nổ, tránh gây bỏng, ngạt, bí khí cho vật nuôi;

+ Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi. Đối với gia súc ăn cỏ (trâu, bò, ngựa, dê...) chủ động trồng cỏ, trồng ngô dày trên diện tích đất không trồng cây vụ đông, đất hoang; có kế hoạch dự trữ đủ thức ăn thô, xanh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến để làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông;

+ Di chuyển đàn trâu bò ra khỏi khu vực núi cao, trâu bò thả rông về chỗ nuôi nhốt để có thể kiểm soát được. Không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do khi xảy ra rét hại, chuẩn bị thức ăn thô, thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi;

+ Thực hiện tẩy giun sán, tiêm phòng đầy đủ, định kỳ các loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, cán bộ thú y cơ sở.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi; kết quả hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị thiệt hại do đói rét, dịch bệnh và đề xuất các giải pháp hỗ trợ gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

2. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản; tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền về các biện pháp, kinh nghiệm, các mô hình hiệu quả trong phòng chống đói rét, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.

Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, nhất là quản lý, hướng dẫn việc vào đàn, tái đàn vật nuôi vừa đảm bảo cung cấp nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, vừa đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững; tổ chức thực hiện tiêm phòng triệt để các loại vắc xin cho đàn vật nuôi đặc biệt là các loại vắc xin Cúm gia cầm, Tai xanh, Lở mồm long móng, Đại cho đàn chó.

Cung cấp thông tin về bệnh Viêm da nổi cục (đặc điểm, triệu chứng, cách phòng bệnh...) cho Trung tâm Văn hóa- Thông tin, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân được biết.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mức độ nguy hại, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói rét. Xây dựng chuyên đề, phóng sự, tin bài về các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điểm sáng trong chăn nuôi tại các địa phương trong huyện nhằm lan tỏa, nhân rộng việc phát triển chăn nuôi an toàn bền vững.

Chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn và thủy sản năm 2024; hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác giám sát dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật và an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến không khí lạnh để các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói rét, tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN và PTNT tỉnh (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- TT Văn hóa –TT&TT huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT, NN&PTNT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Toán